

Số: 05 /BC-HĐND

Phượng Tiến, ngày 10 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 06 tháng đầu năm,
Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình công tác năm 2024. Tại kỳ họp thứ chín, Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

Phần thứ nhất**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
HAI BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, TỔ ĐẠI BIỂU VÀ CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN XÃ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024****1. Hoạt động của Thường trực HĐND xã**

- *Tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND xã:*

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong 06 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã đã tổ chức được 06 phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND theo quy định.

Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND đã đánh giá, kiểm điểm kết quả hoạt động của tập thể Thường trực HĐND, các thành viên TTHĐND và hai Ban HĐND xã. Bàn , thảo luận và quyết định các nội dung thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- *Việc thực hiện chức năng giám sát:*

Thường trực HĐND xã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng lịch công tác, trong đó đề ra thời gian cụ thể cho các hoạt động giám sát chuyên đề. Trong sáu tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND đã tổ chức được 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với UBND xã về “kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy HĐND khóa XXIV và ý kiến đề nghị tại Báo cáo số 01/BC-HĐND, ngày 16/01/2024, Báo cáo số 02/BC-HĐND, ngày 28/3/2024 của Thường trực HĐND xã Phượng Tiến”.

Gửi 03 công văn và 2 báo cáo có nội dung đề nghị UBND xem xét giải quyết một số ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, việc giải quyết đơn thư của công dân... Thường trực HĐND xã thường xuyên đi kiểm tra, xác minh thực tế khi có ý kiến phản ánh của cử tri gửi đến, đồng thời chuyển tải đến UBND đề nghị xem xét, giải quyết.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp:

+ Tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp: Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XXIV, Thường trực HĐND đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, sau đó tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ quan, bộ phận liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Việc tổ chức Hội nghị liên tịch đảm bảo đúng quy trình, thời gian, thành phần tham dự theo quy định. Kết quả hội nghị liên tịch đã được thông báo kịp thời đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để chủ động triển khai thực hiện.

+ Công tác chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp: Thường trực HĐND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp của các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ, kịp thời chuyển đến các Ban Hội đồng nhân dân xã thẩm tra và chuyển đến các Tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân để nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp theo quy định.

+ Công tác tiếp xúc cử tri: 06 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, UB MTTQ xã xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung, thời gian và tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri tại xóm Nà Lang (lòng ghép với hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện) và tại xóm Lợi B. Đồng thời, chỉ đạo các đại biểu HĐND xã cung cấp thông tin, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đơn vị mình (nơi không tổ chức tiếp xúc trực tiếp). Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chủ động thống nhất các nội dung, phối hợp với Thường trực Đảng ủy, ban Thường trực UBMTTQ xã xây dựng báo cáo tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND xã, cũng như các cơ quan chức năng theo quy định.

+ Trong chủ tọa, điều hành kỳ họp: Thường trực Hội đồng nhân dân chủ tọa, điều hành kỳ họp theo chương trình đã được đại biểu HĐND xã thống nhất, đảm bảo đúng Luật, đúng Quy chế; có sự điều chỉnh linh hoạt đảm bảo hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp. Trong quá trình điều hành, chủ tọa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã phát huy quyền và trách nhiệm đối với cử tri, với nhân dân. Những nội dung thảo luận trực tiếp tại kỳ họp còn nhiều ý kiến khác nhau được chủ tọa dành thời gian để các đại biểu trao đổi làm rõ.

- Việc phối hợp, thống nhất xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và việc điều hòa hoạt động hai Ban HĐND xã:

Thường trực HĐND xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân trong việc thống nhất xử lý những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân để đảm bảo cho công tác điều hành của Ủy ban nhân dân được kịp thời, hiệu quả, tạo sự thống nhất giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương (*Thường trực đã gửi 03 Công văn và 02 báo cáo có nội dung đề nghị, yêu cầu UBND xã xem xét giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thứ tám và kỳ họp thứ chín*).

Thường trực Hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với hai Ban HĐND xã trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp. Phân công thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, lựa chọn nội dung, thành lập đoàn giám sát để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Công tác tiếp dân:

Thực hiện quy chế tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã phân công và thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng, đồng thời nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã tiếp và nhận được 16 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cử tri và nhân dân. Các ý kiến đề nghị của công dân sau khi tiếp nhận đã chuyển đến UBND và cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

- Một số hoạt động khác:

Thường trực Hội đồng nhân dân xã tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân tỉnh (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp), các phiên họp mở rộng của Ban Thường vụ Đảng ủy, các phiên họp Thường trực 4 bên (gồm BTV Đảng ủy, TT HĐND, Ban TTUBMTTQ, LĐ UBND), các phiên họp, giao ban cơ quan. Đồng thời, phối hợp, tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các Ban hội đồng nhân dân huyện trong tiếp xúc cử tri và các hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn xã. Tham mưu với cấp ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Hoạt động của hai Ban HĐND xã

Hai Ban của Hội đồng nhân dân đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương như: xây dựng chương trình hoạt động năm 2024, tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ chín của Hội đồng nhân dân, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình và những nội dung được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Trong 06 tháng đầu năm, hai Ban đã thực hiện được 02 cuộc giám sát chuyên đề: Ban Kinh tế-xã hội giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của trường Mầm

non Phương Tiên năm học 2023 - 2024, Ban Pháp chế giám sát UBND xã về việc lắp đặt, quản lý và sử dụng hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Phương Tiên.

3. Hoạt động của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND xã

- Các Tổ đại biểu duy trì việc họp Tổ theo kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội; kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, tham gia ý kiến vào báo cáo của Ủy ban nhân dân, báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân xã.

- Đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy chế hoạt động của HĐND xã. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, trước nhân dân. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, các Hội nghị do Thường trực hội đồng nhân dân xã triệu tập; phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các Hội nghị, kỳ họp và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân xã còn một số hạn chế sau:

1. Công tác giám sát thường xuyên được thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND cũng như ý kiến của cử tri.

2. Một số ít đại biểu chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyển tải thông tin, nội dung các Nghị quyết kỳ họp HĐND và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đến với nhân dân.

3. Việc nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương của một số Đại biểu cũng còn hạn chế.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2024, Thường trực hội đồng nhân dân xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Tổ chức kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân xã

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã thực hiện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các bộ phận liên quan để chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình cho kỳ

họp thường lệ cuối năm 2024 (Kỳ họp thứ 10) của Hội đồng nhân dân xã, dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2024.

2. Chương trình, hoạt động giám sát

Ngoài những nội dung giám sát thường xuyên của hội đồng nhân dân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân xã sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kiến nghị sau các cuộc giám sát. Việc giám sát chuyên đề sẽ hướng trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, tồn tại, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm phản ánh, kiến nghị. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực hội đồng nhân dân và các Ban hội đồng nhân dân xã sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về các nội dung sau:

2.1. Giám sát chuyên đề của Thường trực hội đồng nhân dân xã

- Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 10 năm 2024.

- Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức thực hiện giám sát các nội dung khác khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân.

2.2. Giám sát, khảo sát của hai Ban Hội đồng nhân dân xã

Ban Pháp chế và Ban KTXH Hội đồng nhân dân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát chuyên với các nội dung phù hợp.

3. Các hoạt động khác theo quy định của Luật

- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy; phối hợp với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, giao cho Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội trong năm 2024 và làm tiền đề cho năm tiếp theo.

- Tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân để thống nhất, cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung phù hợp những vấn đề liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, QPAN của địa phương.

- Đôn đốc các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; Thường trực Hội đồng nhân dân phát huy vai trò trong việc phối hợp điều hòa hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân xã khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ; coi trọng hiệu quả trong hoạt động giám sát và chất lượng thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân xã.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo Quy chế và lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định. Thực hiện công tác giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền, các cấp, các ngành giải quyết, trả lời các

ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Chuyển tải mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương và Nghị quyết các kỳ họp Hội đồng nhân dân đến cử tri và nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ nhất.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn xã, phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri và giám sát tại xã.

Trên đây là báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 6 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT HĐND Huyện;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- TT UBND, UBMTTQ xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Anh Nghiêm